

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าตามภูมิภาค, ตลาดรอดูผลประชุมกนง.-รายงานประชุมเฟด

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่นักลงทุนรอดูปัจจัยใหม่ จากการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันนี้ และการเปิดเผยรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ครั้งล่าสุด ที่จะออกมาในคืนนี้

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 34.05 และแนวต้านที่ 33.95

\*ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงเมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือ ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

\*รัฐบาลเกาหลีเหนือแถลงในวันนี้ว่า ทางรัฐบาลได้ทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปที่เพิ่งพัฒนาใหม่ โดยขีปนาวุธนี้สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมากได้

\*ด้านรัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้นานาชาติ ดำเนินมาตรการต่อเกาหลีเหนือ เพื่อให้เกาหลีเหนือรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

\*นักลงทุนมักจะเข้าซื้อคืนเยน ในช่วงที่เกิดภาวะไม่แน่นอนในระดับโลก เนื่องจากนักลงทุนชาวญี่ปุ่นอาจจะโอนย้ายเงินลงทุนในต่างประเทศ กลับเข้ามาในญี่ปุ่น แม้ว่าญี่ปุ่นตั้งอยู่ใกล้กับเกาหลีเหนือก็ตาม

\*ดอลลาร์แคนาดารักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ หลังนายสตีเฟน โพลซ ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา กล่าวสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

\*ยูโรได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ใกล้ที่จะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี แสดงความเห็นแบบสายเหยี่ยวในสัปดาห์ที่แล้ว

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 803.49 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 259.17 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 599.82 ล้านบาท

\*09.26 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.969/984 จาก 34.010 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.617/638 จาก 38.532 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.87/90 จาก 113.26 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1364/65 จาก 1.1342 เมื่อวาน

"เรื่องดอกเบี้ยบ้านเรา คงไม่ได้มีอะไร surprise ก็คงจะอยู่ที่เดิม แต่ตลาดคงรอดูว่า กนง.จะมีคอมเมนต์อะไรออกมาบ้าง แล้วคืนนี้ก็มีรายงานของเฟดที่จะออกมา ก็คงต้องรอดูตรงนั้นด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้